



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี พ.ศ.2556
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีประกาศให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2556 ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อ - สกุล	คณะ	งบประมาณ
1	รูปแบบการแปรรูปวัสดุที่เหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ตำบลหลวงใต้ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง	อ.ดร.วิภา ยงประยูร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	50,000
2	ศึกษาการลดมลพิษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกข้าวโพดโดยใช้เทคโนโลยีถ่านอัดแท่งเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง	อ.อดิศร ฅมยา อ.วราคม วงศ์ชัย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	50,000
3	การเตรียมภาษาเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียนให้กับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง	อ.ประชนอม วงศ์หมื่นรัตน์	ครุศาสตร์	50,000
4	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับแกนนำเยาวชน ชุมชนบ้านหลวงใต้	อ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น อ.วิมลวิภา บุญกลิ่น	ครุศาสตร์	50,000
5	การพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนบ้านหลวงใต้สู่การเป็นครูมืออาชีพด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	ผศ.มณฑา เขียวสอาด อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลงษา	ครุศาสตร์	50,000
6	กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง	ผศ.กาญจนา คุมา อ.จารวรรณ ลิมป์ไพฑูรย์ อ.พิชญา เพิ่มไทย	วิทยาการจัดการ	50,000
7	การพัฒนาระบบคิดและการจัดการกระบวนการเรียนรู้การลดหนี้ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชิงบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง	อ.สนธิญา สุวรรณราช อ.สุพรรณิ คำवास	วิทยาการจัดการ	50,000

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อ - สกุล	คณะ	งบประมาณ
8	กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างเครือข่าย ในชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภอถาว จังหวัดลำปาง	อ.สุธีรา พิทยะวิวัฒน์พจนนา	วิทยาการจัดการ	50,000
9	การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	อ.เมศมย์ สัตศรีตบขจร อ.สขุมฤ อุริยะพันธ์ อ.ธัญวรา สุขจิตต์	วิทยาการจัดการ	50,000
10	แนวทางการค้นหารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสม กับชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภอถาว จังหวัดลำปาง	อ.สขุมฤ อุริยะพันธ์ อ.เมศมย์ สัตศรีตบขจร อ.ธัญวรา สุขจิตต์	วิทยาการจัดการ	50,000
11	การพัฒนากระบวนการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนอาชีพผลิตขนมจีน	อ.อวิธศา ปินโชคาโอะ ผศ.กาญจนา กุมา	วิทยาการจัดการ	50,000
12	การพัฒนาศักยภาพชุมชนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เปรียบในการ แข่งขัน: กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคั้นเย็นหมวก บ้านทุ่งชุม ตำบลหลวงใต้ อำเภอถาว จังหวัดลำปาง"	อ.พิทยาภรณ์ ปิตดา อ.สุธีรา พิทยะวิวัฒน์พจนนา อ.อวิธศา ปินโชคาโอะ	วิทยาการจัดการ	50,000
13	การพัฒนากระบวนการเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยใช้แนวทางการ จัดทำบัญชีรับ - จ่ายและการออม เชิงบูรณาการตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง" ของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภอถาว จังหวัดลำปาง	อ.สรวิชัย บุญวุฒิ อ.ฐิติกานต์ สุริยะสาร	วิทยาการจัดการ	50,000
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			650,000

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอการวิจัยตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะก่อนการทำสัญญา และให้
ดำเนินการตามแผนการวิจัย ปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด และให้เปิดเผยผลที่ต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง